

## HƯỚNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI TÔN VINH NGƯỜI HIẾN MÁU 14/6

## KIẾN XƯƠNG

## Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện



Các tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024 ở Kiến Xương.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) ở huyện Kiến Xương đã thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện tham gia, thực sự trở thành ngày hội lớn, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân. Đây là một trong những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Ông Phạm Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện Kiến Xương cho biết: Với thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại", mỗi năm huyện Kiến Xương có trên 1.000 người tham gia hiến máu và thu được bình quân trên 700 đơn vị máu. Để làm tốt công tác này, Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện đã xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, triển khai sâu rộng đến các đơn vị, địa phương về vai trò, mục đích, ý nghĩa của phong trào, đồng thời chuẩn bị chu đáo, hợp lý nên công tác tổ chức hiến máu đã tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mỗi tình nguyện viên và

cộng đồng xã hội. Thường xuyên kiện toàn ban chỉ đạo vận động HMTN cấp xã, xây dựng quy chế phối hợp hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc HMTN nhằm nâng cao hơn nữa về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc tham gia hiến máu. Các cơ quan, đơn vị tăng cường vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia hiến máu đạt chỉ tiêu được giao. Kết quả gần đây nhất, ngày trong ngày hội HMTN đợt 1 năm 2024 ban tổ chức đã thu được 195 đơn vị máu của gần 300 tình nguyện viên trong toàn huyện tham gia, góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Ông Vũ Văn Toàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Vũ An là người thường xuyên HMTN, trở thành tấm gương điển hình trong phong trào HMTN ở Kiến Xương. Ông cho biết: Là người nông cốt phát động

phong trào hiến máu ở địa phương nên trước hết mình phải gương mẫu đi đầu thực hiện mới tuyên truyền được người khác. Bản thân tôi nhận thấy hiến máu là việc làm có lợi, mỗi giọt máu cho đi cứu sống nhiều người, mang lại cơ hội sống cho nhiều người nên tôi đã gắn bó với công việc này từ nhiều năm nay. Cứ mỗi khi Hội Chữ thập đỏ huyện phát động hiến máu nhân đạo tôi đều đăng ký tham gia, đến nay đã có 12 lần hiến máu. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu và vận động người dân tham gia hiến máu bởi lượng máu chưa bao giờ là đủ khi còn có nhiều bệnh nhân đang cần máu cấp cứu và điều trị.

Mặc dù đã khá cao tuổi song vừa qua bà Nguyễn Thị Lâm, thôn Dục Dương Đông, xã Trà Giang vẫn tình nguyện tham gia hiến máu. Bà chia sẻ: Tôi thấy việc hiến máu rất cần thiết và vô cùng quan trọng cho sự sống, những giọt máu của mình và của mọi người sẽ đem lại sự sống, niềm tin, hy vọng cho nhiều bệnh nhân. Vì thế, mặc dù năm nay tôi 54 tuổi nhưng

vẫn tình nguyện tham gia hiến máu lần đầu để góp phần nhỏ bé của mình vào việc cứu người.

Em Nguyễn Minh Đức, thôn Luật Ngoại 2, xã Quang Lịch bày tỏ: Sau khi tham gia nghĩa vụ trở về địa phương, thấy các phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền nhiều về việc HMTN nên em đã đăng ký tham gia. Lần đầu có phần sợ hãi nhưng sau khi được tư vấn em đã thấy yên tâm và hạnh phúc khi được hiến máu, chắc chắn em sẽ hiến nhiều lần hơn nữa. Qua đây em mong muốn tất cả mọi người sẽ hưởng ứng để phong trào HMTN trên địa bàn huyện ngày càng phát triển.

Theo bà Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương: Để phong trào HMTN lan tỏa sâu rộng, Hội sẽ tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo vận động HMTN huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như treo pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, qua các trang mạng xã hội; tổ chức các đợt HMTN vào các dịp như ngày toàn dân HMTN, ngày thế giới tôn vinh người hiến máu, và vận động người hiến máu; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN.

Trên cơ sở chỉ tiêu được giao, thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục xây dựng kế hoạch HMTN phù hợp, phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, lan tỏa tinh thần tốt đẹp vốn có của con người Kiến Xương sống nghĩa tình, đoàn kết, sẻ chia và có trách nhiệm với xã hội.

THU THỦY

## “Thủ lĩnh” đoàn 30 lần hiến máu tình nguyện

Với trái tim nhân ái và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh Đặng Văn Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thái Bình đã 30 lần tham gia hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa phong trào trong nhà trường.

Chia sẻ về sự khởi đầu của hành trình gần 20 năm tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) của mình, anh Linh cho biết: Lần đầu tiên tôi hiến máu là năm 2007, khi tôi 19 tuổi, còn là sinh viên. Lúc đó tôi cũng chưa suy nghĩ gì nhiều, đi hiến máu chỉ vì sợ tởm. Tuy nhiên, cũng chính từ lần đầu tiên ấy mà tôi đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này. Sau khi tìm hiểu những kiến thức cần thiết, tôi quyết định năm nào cũng tham gia hiến máu.

Gắn bó với phong trào HMTN với 30 lần tham gia hiến máu, anh Linh có rất nhiều kỷ niệm và hoạt động đáng nhớ. Tiêu biểu nhất là năm 2008, trước tình trạng thiếu máu để điều trị cho bệnh nhân trong trường hợp khẩn cấp tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, anh đã đứng ra kêu gọi, vận động các bạn cùng trang lứa thành lập câu lạc bộ ngân hàng máu sống tại ngôi trường anh đang theo học - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Bắc (nay là Trường Đại học Thái Bình). Kết quả, đã có hơn 100 sinh viên tham gia câu lạc bộ do anh làm chủ nhiệm. Giai đoạn 2008 - 2014, các thành viên trong câu lạc bộ đã trực tiếp tham gia hiến máu và vận động người dân hiến gần 1.500 đơn vị máu, kịp thời cứu chữa bệnh nhân trong những trường hợp khẩn cấp và cung cấp nguồn máu dự trữ cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Luôn tiên phong trong phong trào HMTN, anh đã vận động được hàng nghìn lượt cán bộ,

Thái Bình, anh Linh thường xuyên vận động cán bộ, giáo viên, sinh viên trong trường và bạn bè, người thân tham gia HMTN. Nhiều người sau khi được anh vận động đã hằng hái tham gia hoạt động ý nghĩa này. Em Lê Thị Phương, lớp DH9-TCNH cho biết: Do lo lắng, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe nên em rất ngại tham gia HMTN. Tuy nhiên, được sự động viên, giải thích, chia sẻ kinh nghiệm, “truyền lửa” nhiệt huyết của thầy Linh nên em hiểu rõ HMTN không chỉ có lợi cho sức khỏe của bản thân mà còn góp phần cứu sống người bệnh cần máu. Em đã tham gia HMTN được 4 lần và chắc chắn em sẽ tiếp tục tham gia hoạt động đầy nhân văn này trong thời gian tới.

Nhờ sự nhanh nhạy, sức trẻ, tâm huyết với phong trào HMTN, anh Đặng Văn Linh đã vận động được hàng nghìn lượt cán bộ,

giảng viên, sinh viên tham gia HMTN, góp phần tích cực trong công tác HMTN của Trường Đại học Thái Bình nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Trung bình mỗi năm Trường Đại học Thái Bình thu nhận khoảng 500 đơn vị máu, luôn vượt chỉ tiêu được giao, là một trong những đơn vị có lượng máu hiến tặng cao so với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Những việc làm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, mang ý nghĩa nhân đạo của anh Linh đã góp phần tuyên truyền, giáo dục ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với xã hội. Anh đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Anh Linh cho biết thêm: Tôi sẽ tiếp tục tham gia HMTN khi còn đủ sức khỏe. Tôi

mong các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho công tác hiến máu và có nhiều chế độ hơn nữa cho tình nguyện viên tham gia HMTN để ngày càng lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng.

Bà Phạm Thị Ánh Nguyệt, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình cho biết: Thầy giáo Đặng Văn Linh là người luôn nỗ lực, nhiệt tình trong công việc, là tấm gương sáng, giúp lan tỏa phong trào HMTN trong nhà trường. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động HMTN tới cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình trong công tác HMTN để từ đó xuất hiện thêm nhiều tấm gương hiến máu như thầy Linh, góp phần phát triển phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh.

THU HOÀI



Anh Đặng Văn Linh (người ngoài cùng bên trái) tham gia hiến máu tình nguyện.

## PHÒNG, CHỐNG XÂM PHẠM...

(Tiếp theo trang 1)

Chúng còn lợi dụng internet, mạng xã hội để chia sẻ công cụ, cách thức, thủ đoạn phạm tội hoặc làm lây nhiễm virus, phần mềm gián điệp, mã tin học độc hại... nhằm phá hoại kinh tế, cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan nhà nước, các tập đoàn kinh tế lớn của nước ta. Theo cơ quan chức năng, tính từ đầu năm 2023 đến nay đã có hơn 13.750 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam gây ra sự cố nghiêm trọng. Riêng trong quý I/2024, các cơ quan chức năng đã phát hiện 32.265 nguy cơ tấn công mạng nhằm vào các mạng công nghệ thông tin trọng yếu của các cơ quan Đảng, Chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Nghiêm trọng hơn, chúng lợi dụng internet, mạng xã hội để kích động, lôi kéo người dân tham gia hoạt động chống phá an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nước ta; đồng thời, móc nối, cấu kết với cán bộ, đảng viên có biểu hiện tha hóa, biến chất, số có tư tưởng “cấp tiến” là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành để mua chuộc, lôi kéo hình thành tổ chức phản động.

Dưới chiêu bài “bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, “yêu nước”, chúng âm mưu hình thành, phát triển “xã hội dân sự” và các tổ chức chính trị - xã hội, hội nhóm bất hợp pháp như: “Hội phụ nữ nhân quyền”, “Nhóm công dân tự do”, “Nhóm

tuổi trẻ yêu nước”... Thông qua internet, mạng xã hội, các đối tượng bên ngoài và trong nước cấu kết, móc nối với nhau để lôi kéo, mua chuộc người tham gia tổ chức phản động. Trong đó, bên ngoài chi đạo, hỗ trợ kinh phí hoạt động; số đối tượng trong nước tích cực tập hợp lực lượng, thành lập tổ chức, hội nhóm, thu thập tin tức để cung cấp cho bên ngoài xuyên tạc; điển hình như các tổ chức phản động: “Việt Tân”, “Tuổi trẻ yêu nước”...

Cùng với đó, cũng phải thấy một thực tế là bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm ANQG trên không gian mạng, thời gian qua, công tác này còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định. Đó là công tác quản lý công nghệ viễn thông, bảo mật thông tin nội bộ của không ít cơ quan nhà nước, cá nhân tại Việt Nam còn sơ hở, chưa được bảo mật tốt. Hệ thống pháp luật của nước ta trong lĩnh vực quản lý internet, mạng xã hội và đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao đang trong quá trình đồng bộ để đáp ứng yêu cầu thực tế. Công tác tuyên truyền, định hướng thông tin và đấu tranh phân bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch vẫn có lúc thụ động, thiếu sắc bén. Lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm lợi dụng internet, mạng xã hội còn mỏng; trang thiết bị, phương tiện

kỹ thuật còn khó khăn. Trong khi đó, tội phạm lợi dụng internet, mạng xã hội là những đối tượng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và liên tục thay đổi phương thức hoạt động trên phạm vi rộng, đặc biệt là từ nước ngoài, gây khó khăn trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm ANQG nước ta trong thời gian tới, cần tập trung vào một số giải pháp trọng tâm sau: Một là, tiếp tục chủ động tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu dữ liệu, phát hiện kịp thời âm mưu, thủ đoạn, đặc biệt là phương thức hoạt động mới của các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng để chống phá nước ta; chú trọng nắm tình hình từ xa, nắm tình hình ngay từ trung tâm phá hoại từ tưởng ở bên ngoài để triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn. Chủ động xây dựng hệ thống thể trận an ninh nhân dân trên không gian mạng có khả năng chỉ huy, kết nối, chia sẻ thông tin, tiếp nhận và xử lý sớm các thông tin gây hại tới không gian mạng quốc gia.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm ANQG nước ta, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị. Làm cho

cán bộ, đảng viên và người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên thấy rõ tính hai mặt của không gian mạng; có khả năng nhận diện và “miễn dịch” với các thông tin xấu, độc, nguy hại đối với xã hội; kịp thời tố giác hành vi lôi kéo người dân vào các hoạt động vi phạm pháp luật thông qua không gian mạng.

Xây dựng ý thức và phong cách văn hóa khi tham gia mạng xã hội, internet; không đăng tải hoặc để lộ, lọt thông tin, tài liệu liên quan đến bí mật quốc gia. Phát huy hơn nữa lợi thế của internet, mạng xã hội trong việc cập nhật thường xuyên các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thành tựu đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ba là, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia trong việc tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hướng dẫn cán bộ, đảng viên và người dân cùng tham gia bảo vệ an toàn, an ninh mạng, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống hoạt động xâm phạm ANQG trên không gian mạng.

Bốn là, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm ANQG có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng,

tinh nhuệ, hiện đại, có trình độ chuyên môn sắc bén trong điều tra, khám phá âm mưu, hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá nước ta. Tiếp tục đầu tư, trang bị các trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng và áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại nhằm phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống hoạt động này. Đầu tư trọng điểm xây dựng các đơn vị an ninh mạng, tác chiến điện tử đủ mạnh để thực hiện nhiệm vụ phòng thủ quốc gia trên không gian mạng.

Năm là, tăng cường, mở rộng hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế có trình độ phát triển cao về công nghệ thông tin và an ninh mạng để trao đổi kinh nghiệm trong bảo đảm an toàn, an ninh mạng và đấu tranh phòng, chống hoạt động vi phạm pháp luật trên lĩnh vực này; tranh thủ tiếp thu công nghệ mới và hợp tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho lực lượng làm công tác phòng ngừa, đấu tranh chống hoạt động lợi dụng không gian mạng để xâm phạm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội nước ta.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về viễn thông, truyền thông, internet, bảo vệ bí mật nhà nước và thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực này. Nghiên cứu sử dụng các giải pháp công nghệ thông tin để ngăn chặn triệt để những tin tức xấu, độc trên các trang mạng, vô hiệu hóa hoặc ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng có nội dung độc hại.

(theo qdnd.vn)

## THỦ KÊU GỌI TOÀN DÂN TÍCH CỰC THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG

Thời gian qua, Công an tỉnh Thái Bình đã nhận được nhiều nguồn tin cung cấp, phản ánh liên quan đến tình hình, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh nhà. Trên cơ sở đó đã chỉ đạo kịp thời các biện pháp công tác, bảo đảm tốt tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Để tiếp tục bảo đảm ổn định tình hình trật tự, an toàn giao thông, tạo động lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Công an tỉnh Thái Bình kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia, cung cấp cho lực lượng công an các thông tin phản ánh về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Việc thu thập, cung cấp thực hiện như sau:

1. Thông tin cần tập trung thu thập, phản ánh gồm: Các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; trong đó tập trung vào một số hành vi vi phạm dễ nhận biết và có thể ghi nhận bằng hình ảnh, video như: Không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm, xe chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định, xe có dấu hiệu cơ nhỡ thành thùng, quá khổ, quá tải, chở vật liệu xây dựng dễ rơi vãi, xe ô tô đi vào đường cấm, đường, dốc không đúng quy định, các hành vi liên quan đến lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

2. Thông tin thu thập, phản ánh cần thể hiện rõ thời gian phát hiện vi phạm, khu vực tuyến đường xảy ra vi phạm (tên đường, vị trí nút giao, khu vực có số nhà, địa bàn hành chính cấp huyện, xã nơi ghi nhận vi phạm), biển kiểm soát, đặc điểm của phương tiện vi phạm (chủng loại xe, màu sơn...), người điều khiển phương tiện vi phạm (đặc điểm, hình ảnh) và các thông tin khác có liên quan để xác định chính xác hành vi vi phạm.

3. Sau khi có thông tin về hành vi vi phạm, các tổ chức, cá nhân hãy tích cực, mạnh dạn cung cấp cho cơ quan Công an nơi gần nhất qua các số điện thoại đường dây nóng:

Phòng Cảnh sát giao thông: 0692.760.281

Công an cấp huyện:

- Công an thành phố Thái Bình: 0692.760.337

- Công an Hưng Hà: 02273.955.556

- Công an Kiến Xương: 02273.821.217

- Công an Vũ Thư: 02273.826.231

- Công an Đông Hưng: 02273.851.215

- Công an Tiền Hải: 02273.823.225

- Công an Thái Thụy: 02273.853.215

- Công an Quỳnh Phụ: 02273.863.212

Hoặc Zalo Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Bình. Các thông tin sẽ được tiếp nhận, bảo mật an toàn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

CÔNG AN TỈNH THÁI BÌNH